



ประกาศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ที่ 047 / 2563

นโยบายการเป็นกลางทางการเมือง

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี)

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) “ไออาร์พีซี” หรือ “บริษัทฯ” เป็นองค์กรที่ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม ได้กำหนดจรรยาบรรณการเป็นกลางทางการเมืองที่เคารพต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยสนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน สามารถใช้สิทธิทางการเมืองของตนได้ตามครรลองของกฎหมาย ในฐานะพลเมืองดี สามารถแสดงออก เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำงานได้โดยใช้ทรัพยากรของตนเท่านั้น โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

#### คำนิยาม

การช่วยเหลือทางการเมือง หมายถึง การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอื่น อาทิ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ หรือสถานที่เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (สถานที่พัก สถานที่รับรอง สถานที่ประชุม สถานที่ชุมนุม) รวมถึงการรณรงค์ทางการเมือง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าจะในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือระดับโลก รวมถึงการสนับสนุนนโยบาย หรือการกระทำอันมิควร หรือการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ศีลธรรม ซึ่งส่งผลเสียต่อชุมชน สังคม ประเทศ หรืออาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม

#### หลักการ

ไออาร์พีซี เป็นองค์กรที่เป็นกลางทางการเมือง โดยจะไม่ให้การสนับสนุน หรือกระทำการอันเป็นการฝักใฝ่พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ผู้มีอำนาจทางการเมือง หรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ ต่างประเทศ หรือระดับโลก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความเคารพในสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของพนักงานในฐานะพลเมืองดีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

#### แนวปฏิบัติที่ดี

1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการเป็นกลางทางการเมือง ไม่เข้าไปมีส่วนร่วม และไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือผู้มีอำนาจทางการเมืองคนใดคนหนึ่ง
2. บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้การสนับสนุนทางการเงิน ทรัพย์สิน บุคลากร หรือทรัพยากรของบริษัทฯ เพื่อไปใช้ในการช่วยเหลือทางการเมือง ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมือง หรือพรรคการเมือง หรือกลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ หรือเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทฯ

3. บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และสามารถใช้อิทธิพลทางการเมืองในนามตนเองได้ โดยต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ทำให้บริษัทฯ สูญเสียความเป็นกลางทางการเมือง หรือเสียหายจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทฯ หรือชื่อ หรือตราสัญลักษณ์บริษัทฯ หรือการแต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าเป็นพนักงานของบริษัทฯ
4. บริษัทฯ มีนโยบายไม่ให้พนักงานทุกระดับ สั่งการ หรือโน้มน้าว ด้วยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้พนักงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา เข้าร่วมในกิจกรรมทางการเมืองทุกประเภท ซึ่งอาจทำให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร และก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ ในทุกกรณี
5. บริษัทฯ ไม่กระทำการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่มีส่วนร่วมในการหาเสียง หรือโฆษณาให้พรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง หรือนักการเมืองใด ๆ ในพื้นที่ของบริษัทฯ รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทฯ ในทางการเมือง ทั้งนี้ พนักงานต้องไม่แสดงออกด้วยวิธีการใด ๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าบริษัทฯ เกี่ยวข้อง ฝักใฝ่ หรือสนับสนุนการดำเนินการทางการเมือง หรือกิจกรรมของพรรคการเมือง กลุ่มแนวร่วมทางการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมือง

ขอให้บุคลากรทุกระดับของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มไออาร์พีซี) ทำความเข้าใจ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการเป็นกลางทางการเมือง อย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563



(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
โดยมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 14/2563 วันที่ 21 ธันวาคม 2563